



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ จึงจัดทำประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบรายละเอียดปรากฏตามในบันทึกการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางอารี หอยสังข์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางอารี หอยสังข์	ประธานสภาอบต.	อารี หอยสังข์	
๒	นายสัมพันธ์ จันทร์อิม	รองประธานสภาอบต.	สัมพันธ์ จันทร์อิม	
๓	นางสุภาพร คล้ายเหลือง	เลขานุการสภาอบต.	สุภาพร คล้ายเหลือง	
๔	นายสายัญ สุขทรัพย์	ส.อบต.หมู่ ๓	สายัญ สุขทรัพย์	
๕	นางพรพิศ ทับเทียน	ส.อบต.หมู่ ๕	พรพิศ ทับเทียน	
๖	นายกิจติ มิ่งสุข	ส.อบต.หมู่ ๖	กิจติ มิ่งสุข	
๗	นางสุพัตทา มิ่งสุข	ส.อบต.หมู่ ๗	สุพัตทา มิ่งสุข	
๘	นายเพทาย จันทร์อ่ำ	ส.อบต.หมู่ ๘	-	ลาป่วย
๙	นายศักดิ์ชัย อิมแก้ว	ส.อบต.หมู่ ๙	ศักดิ์ชัย อิมแก้ว	
๑๐	นางสาวดารณี สุขเกตุดู	ส.อบต.หมู่ ๑๐	ดารณี สุขเกตุดู	
๑๑	นางชนิษฐา ไหว้อง	ส.อบต.หมู่ ๑๑	ชนิษฐา ไหว้อง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรศักดิ์ เฟ็งภาค	นายกอบต.	สุรศักดิ์ เฟ็งภาค	
๒	นายกฤษณะ เกื่อนจ้อย	รองนายกอบต.	กฤษณะ เกื่อนจ้อย	
๓	นายสมพร จ้อยจุ่น	รองนายกอบต.	สมพร จ้อยจุ่น	
๔	นายมณีพงศ์ ตะกรุดแจ่ม	เลขานุการนายกอบต.	มณีพงศ์ ตะกรุดแจ่ม	
๕	นางจันทภรณ์ โสจจะ	ผอ.กองคลัง	จันทภรณ์ โสจจะ	
๖	นางสุพา สุภาวิตา	รองปลัดอบต.	สุพา สุภาวิตา	
๗	นายสุรศักดิ์ คำแหวน	หัวหน้าสำนักปลัด	สุรศักดิ์ คำแหวน	
๘	นางอานู ขาปลิก	นักพัฒนาชุมชน	อานู ขาปลิก	
๙	นางสาวนัฐฐา คงแจ่ม	เจ้าหน้าที่สภา	นัฐฐา คงแจ่ม	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต.มาครบองค์ประชุมแล้ว นางอารี หอยสังข์ ประธานสภา กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
นางอารี หอยสังข์
(ประธานฯ)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สวัสดิ์คะท่านผู้บริหาร และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ วันนี้นำมาประชุมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ) และ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘) ตามที่ได้นัดไว้ในการประชุมครั้งที่แล้ว วันนี้มี นายเพทาย จันทร์อ่ำ สมาชิกสภาอบต.หมู่ ๘ ลาป่วย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

นางอารี หอยสังข์
(ประธานฯ)

๒.๑ รายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ก่อนที่จะรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีข้อความหรือสาระสำคัญ ส่วนใดที่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ให้เสนอต่อที่ประชุม

นางอารี หอยสังข์ (ประธานฯ)	ขอแก้ไข ตรงผู้ตรวจรายงานการประชุม เปลี่ยนจากนางสุภาพร คล้ายเหล็ก เป็น นายสายัญ สุขทรัพย์ เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถามขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมด้วยค่ะ
มติที่ประชุม	รับรองด้วยคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเพื่อพิจารณา ๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระสอง ชั้นแปรญัตติ และ วาระสามชั้นลงมติ)
นางอารี หอยสังข์ (ประธานฯ)	ต่อไปนี้เป็นการประชุมในวาระพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระสอง ชั้นแปรญัตติ และวาระสามชั้นลงมติ เป็นสองวาระรวดเดียว ในวาระสองชั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการฯ แกลงผลการพิจารณาร่างงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุม
นายศักดิ์ชัย อิ่มแก้ว กรรมการแปรญัตติ	เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ ในการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ และกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม ที่เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ
นางอารี หอยสังข์ (ประธานฯ)	มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากท่านใดประสงค์จะอภิปรายก็ขอเชิญ ซึ่งในวาระสองชั้นแปรญัตติ สามารถอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปราย ก็ขอปิดการอภิปรายและเข้าสู่วาระที่สาม ชั้นลงมติให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ ขอให้ที่ประชุมยกมือลงมติ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ และให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ ด้วยคะแนนเสียง จำนวน ๑๐ เสียง
นางอารี หอยสังข์ (ประธานฯ)	๓.๒ ขอความเห็นชอบการก่อกำหนดผู้กักตุนโครงการชุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัย หรือภัยแล้งเกิน ๑ ปีงบประมาณ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงค่ะ

นางสุภา สุภาวิตา
รองปลัด อบต.

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลประศุก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการ จัดทำสัญญาจ้างในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ และสัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่ง โครงการดังกล่าวมีการก่อกั้นผูกพันเกินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อกั้นผูกพันงบประมาณ รายจ่ายมากกว่า หนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. เป็นโครงการที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายเพื่อดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้
๒. มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจำเป็นต้องก่อกั้น ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ
๓. จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยจะต้องระบุในงบประมาณ รายจ่ายปีปัจจุบัน และงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป ที่จะก่อกั้นผูกพันให้ชัดเจน
๔. ให้ก่อกั้นผูกพันได้ไม่เกินสามปีงบประมาณ เว้นแต่ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ประกาศของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นจึงขอความเห็นชอบต่อสภา ท้องถิ่นค่ะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบการก่อกั้นผูกพันโครงการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหา อุทกภัย หรือภัยแล้งเกิน ๑ ปีงบประมาณ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

นางอารี หอยสังข์
(ประธานฯ)

๓.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ
เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงค่ะ

นางสุภา สุภาวิตา
รองปลัด อบต.

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ
ดังนี้

๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลประศุก งบประมาณ ๒๗๙,๐๐๐ บาท
 ๒. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์อบต.ประศุก งบประมาณ ๔๔๓,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๒,๐๐๐ บาท
- รายละเอียดตามบัญชีใบโอนงบประมาณที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน หมวด ๔ การโอนเงินงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นค่ะ

นางอารี หอยสังข์
(ประธานฯ)

มีท่านใดประสงค์จะสอบถามอะไรอีกไหมคะ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม	เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ตามที่เสนออย่างเป็นทางการ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
นายสุรศักดิ์ เฟ็งภาค นายกอบต.	โครงการประสานแผนระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตรที่ทำของเราตกไปเป็นงบประมาณ อบจ.สิงห์บุรี แต่เราได้เข้าไปดำเนินการบรรจุเข้าไปในแผนเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณ ของอบจ.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นี้ ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยจะให้ก่อสร้างถนนมา จำนวน ๑ เส้นก่อน
นายฤกษ์ฤทธิ์ เกื้อนจ้อย รองนายกอบต.	ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้เข้าไปประชุมที่สำนักงานสาธารณสุข และ ประชามัชฌิมา พิทักษ์สภาภาคไทย เกี่ยวกับการปักมุดผ่านแอฟ ถ้าท่านพบเห็นคนที่เดือดร้อน หรือ ผู้ป่วยติดเตียง ท่านสามารถแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านหรือ อสม.เพราะทั้ง ๒ คน ปักมุดได้ให้ความ ช่วยเหลือ ถ้าผู้ใหญ่บ้านหรืออสม.ไม่ว่าก็สามารถมาแจ้งได้กับเจ้าหน้าที่อบต.ประจักษ์ ชื่อ นายคณพศ ภัคดิบุรี ซึ่งเป็นคนที่สามารถปักมุดได้ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของ หมู่บ้านนั้น
นายสุรศักดิ์ เฟ็งภาค นายกอบต.	สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กหมู่ที่ ๘ ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการครับ
นางอารี หอยสังข์ (ประธานฯ)	สอบถามโครงการพระราชดำริ ว่าจะดำเนินการอย่างไร
นายมนิพงษ์ ตะกรุดแจ่ม เลขานุการนายกอบต.	สำหรับโครงการพระราชดำริ จะต้องอธิบายรายละเอียดโครงการว่าจะต้องดำเนินการ อย่างไร แต่ละหมู่จะได้ดำเนินการในหลักเกณฑ์เดียวกัน ต้องชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ
นายสุรศักดิ์ คำแหวน หัวหน้าสำนักปลัด	ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ โครงการอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับขยะ เราจะมีกรอบรม ที่อบต.ก่อน เริ่มลงทะเบียน ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป การแต่งกายเสื้อสีเหลือง ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เราจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มเดินทางเวลา ๐๕.๐๐ น. แต่ขอให้มาถึงเวลา ๐๔.๓๐ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนครับ

นางอารี หอยสังข์
(ประธานฯ)

มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมค่ะ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมค่ะ

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) อานู ซาปลิก ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางอานู ซาปลิก)
เจ้าหน้าที่สภา

(ลงชื่อ) สุภาพร คล้ายเหล็ง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสุภาพร คล้ายเหล็ง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

(ลงชื่อ) อารี หอยสังข์ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางอารี หอยสังข์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ดารณี สุขเกตุ
(นางสาวดารณี สุขเกตุ)
กรรมการ

(ลงชื่อ) สุพัตทา มิ่งสุข
(นางสุพัตทา มิ่งสุข)
กรรมการ

(ลงชื่อ) กิจติ มิ่งสุข
(นายกิจติ มิ่งสุข)
กรรมการ